

LÀM TỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Những ngày này, cùng với các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước, Đảng ủy Công an tỉnh đang tích cực chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân.



Đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an huyện Đông Hưng.

Nhận thức rõ đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới; căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng bộ công an các huyện, thành phố theo đúng quy trình, quy định. Đến nay, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và đảng bộ công an các huyện, thành phố đã tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch, đồng thời bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ

quan, đơn vị, góp phần quan trọng để Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chuẩn bị tốt nội dung và điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Xác định việc chuẩn bị văn kiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chuẩn bị Đại hội, căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã quyết định thành lập tiểu ban văn kiện và tổ giúp việc của tiểu ban văn kiện, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong cấp ủy về chuẩn bị nội dung văn kiện. Để văn kiện Đại hội thực sự có chất lượng thể hiện tầm nhìn chiến lược, có tính định hướng, bao quát, sát với thực tế, công tác xây dựng văn kiện được quan tâm thực hiện với phương châm thành khai, dân chủ, phát huy trí tuệ của tập

thể, bám sát hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên và tình hình thực tế để xây dựng nội dung mới, khâu đột phá; đồng thời tranh thủ tối đa sự tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và cơ quan cấp trên bảo đảm theo các quy trình, hướng dẫn. Đảng chú ý, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh đã đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Ngoài việc chuẩn

bị tốt dự thảo Báo cáo chính trị, Đảng ủy còn tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Cùng với chuẩn bị văn kiện Đại hội, công tác nhân sự cũng được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thực hiện đúng quy trình, việc xây dựng đề án nhân sự đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Công an Trung ương, Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân và trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy giai đoạn 2016 - 2021, giai đoạn 2021 - 2026, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh cho biết: Do xác định công tác xây dựng văn kiện và nhân sự đại hội là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của đại hội đảng các cấp, đơn vị đã sớm tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tập trung xây dựng văn kiện đại hội kỹ lưỡng, cẩn trọng, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với thực tiễn, bảo đảm yêu cầu theo đúng quy định của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan tổ chức cán bộ rà soát, tham mưu, xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu; có trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, uy tín; có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh việc chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an tỉnh đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp.

DUY HÙNG (Công an tỉnh)

Bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là giao trách nhiệm toàn diện cho địa phương và không có sự tham gia sâu của các trường đại học. Vì vậy, xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi là nhiệm vụ quan trọng, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Ban Chỉ đạo kỳ thi) chỉ đạo không lơ là, chủ quan ở tất cả các khâu của kỳ thi, bảo đảm tổ chức kỳ thi khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã sớm tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị. Ngoài lực lượng thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cán bộ, giảng viên của các trường đại học, lực lượng thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay còn có sự tham gia của Thanh tra tỉnh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp cùng Thanh tra tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi; Thanh tra tỉnh sẽ cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo kế hoạch. Bên cạnh đó, trong kỳ thi này, hệ thống camera an ninh giám sát tiếp tục được sử dụng tại phòng quản lý đề thi, bài thi ở tất cả các điểm thi, phòng chấm thi, phục vụ bảo quản bài thi nhằm

tăng cường tính minh bạch cho kỳ thi. Công tác bảo quản đề thi, việc in sao để thi được thực hiện tại khu cách ly và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy. Toàn bộ đề thi được in sao sẽ được đóng gói, niêm phong và vận chuyển đến các điểm thi trước ngày thi 1 ngày với sự hỗ trợ của lực lượng công an.

Trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Hiện chúng tôi đang xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại điểm in sao đề thi, điểm thi, khu vực chấm thi... và trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế. Bên cạnh đó, cử cán bộ tham gia giám sát các ban của hội đồng thi theo quy định, tham gia vận chuyển đề thi, bài thi bảo đảm tuyệt đối an toàn và đúng quy chế. Ngoài ra, chúng tôi cũng lên phương án để quản lý, phòng ngừa hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là những thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao; kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực như tung tin thất thiệt, bán đề giả, thi hộ, đưa tài liệu vào phòng thi, đe dọa cán bộ coi thi... Để tạo sự yên tâm cho thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ coi thi, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn đặt điểm thi. Tại các bến xe, nút giao thông có khả năng ùn tắc cũng được tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông để kịp thời giải tỏa ùn tắc tại các

tuyến đường thí sinh đi thi và các điểm thi.

Cùng với các ngành, công tác bảo đảm an toàn, an ninh kỳ thi cũng được các huyện, thành phố đặt lên hàng đầu. Tại huyện Vũ Thư, kỳ thi năm nay được tổ chức tại 5 điểm thi với số lượng thí sinh dự kiến là 2.453 thí sinh. Ông Phạm Công Điện, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư chia sẻ: Trên thực tế, trong nhiều năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự, minh bạch cho kỳ thi luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Đối với kỳ thi năm nay, việc bảo đảm tính bảo mật của đề thi, bài thi sẽ tiếp tục được giám sát chặt chẽ. Lực lượng công an huyện và lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ tích cực tuần tra, đóng chốt tại các điểm thi, nút giao thông nhằm bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Song song với đó, nhiều học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ, tạo sự an tâm để bước vào kỳ thi.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tham dự kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 19.599 thí sinh với 829 phòng thi, tổ chức ở 8 huyện, thành phố. Để bảo đảm các khâu của kỳ thi diễn ra đúng tiến độ, an toàn, nghiêm túc, thời điểm này lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi đang trực tiếp đi kiểm tra, đón tiếp các điểm thi sớm hoàn thiện việc sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất sẵn sàng cho thí sinh bước vào kỳ thi với những điều kiện thuận lợi nhất.

ĐANG ANH



Học sinh Trường THPT Nam Đông Quan (Đông Hưng) tập trung ôn tập.

TỔ ĐÂN PHỐ SỐ 8, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO 5 năm liền không có người sinh con thứ ba

5 năm qua, nhờ làm tốt công tác dân số - KHHGD nên tổ dân phố số 8, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình không có người sinh con thứ ba trở lên. Đây cũng là điểm sáng trong thực hiện các chính sách dân số của phường Trần Hưng Đạo nói riêng và thành phố nói chung. Gia đình anh Phạm Ngọc Tân và chị Phạm Thị Hằng là một trong những hộ tiêu biểu thực hiện tốt công tác dân số - KHHGD ở tổ dân phố số 8. Sớm ý thức được việc sinh đông con là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo nên dù sinh 2 con gái nhưng gia đình anh chị đã tự nguyện ký cam kết với tổ dân phố không sinh thêm con. Anh Tân tâm sự: Vợ chồng tôi luôn quan niệm con trai hay con gái cũng như nhau, quan trọng là bố mẹ phải có trách nhiệm chăm lo nuôi dạy con cái trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Hơn nữa, nếu sinh nhiều con thì người phụ nữ sẽ rất vất vả. Chính vì thế, chúng tôi quyết định chỉ đẻ 2 con để có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các con và có thời gian tập trung phát triển kinh tế gia đình. Tổ dân phố số 8 hiện có 326 hộ với 612 nhân khẩu. Số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chiếm 30%, trong đó số cặp vợ

chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hàng năm đạt gần 100%. 100% bà mẹ có thai được tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh, không có trẻ em bị dị tật bẩm sinh, không có trẻ em tử vong dưới 5 tuổi. Xác định công tác dân số - KHHGD là nhiệm vụ quan trọng nên hàng năm, Chi bộ tổ dân phố luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số - KHHGD. Các cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa, chấp hành nghiêm quy

ước, hương ước của tổ dân phố. Cán bộ dân số tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà, và từng đối tượng để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chính sách dân số. Đặc biệt, cộng tác viên cùng với các cấp, các ngành, chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới. Cụ thể, chúng tôi lồng ghép các nội dung về công tác dân số - KHHGD như: phổ biến Luật Bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực

gia đình, hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại... trong các buổi sinh hoạt của phụ nữ vào ngày 20/10, 8/3. Thuận lợi nhất của địa phương đó là đa số người dân đều có ý thức cao trong việc chấp hành các chính sách dân số. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tổ dân phố số 8 đã vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì thành tích 5 năm liền (2015 - 2019) không có người sinh con thứ ba trở lên. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, cán bộ dân số phường Trần Hưng Đạo cho biết: Những năm qua, công tác dân số - KHHGD của phường Trần Hưng Đạo nói chung, tổ dân phố số 8 nói riêng đã đạt được nhiều thành tích. Riêng năm nay, phường Trần Hưng Đạo có 8/12 tổ dân phố được UBND tỉnh khen thưởng vì không có người sinh con thứ ba trở lên giai đoạn 3 năm và 5 năm, trong đó tổ dân phố số 8 là đơn vị duy nhất được khen thưởng 5 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội tham gia thực hiện công tác dân số - KHHGD. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính sách dân số - KHHGD, đặc biệt là đối với việc lựa chọn giới tính thai nhi nhằm nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cộng tác viên dân số tổ dân phố số 8, phường Trần Hưng Đạo thường xuyên đến nhà người dân để tuyên truyền về chính sách dân số.

21 TỈNH, THÀNH KHUYẾN KHÍCH THANH NIÊN KẾT HÔN TRƯỚC TUỔI 30

The infographic details birth rate trends and incentives for early marriage across 21 provinces in Vietnam. It is divided into three categories: High Birth Rate (Mức sinh cao), Medium Birth Rate (Mức sinh thay thế), and Low Birth Rate (Mức sinh thấp).

- Mức sinh cao (>2.2):** Includes provinces like Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh. Incentives include:
 - Vận động không kết hôn, sinh con qua sớm.
 - Không sinh đẻ.
 - Khuyến khích sinh đủ hai con.
 - Không sinh con thứ ba trở lên.
 - Khấu hao "Đừng ở hai con để nuôi dạy tốt".
 - Bổ chính sách.
- Mức sinh thay thế (2-2.2):** Includes provinces like Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh. Incentives include:
 - Khuyến khích kết hôn trước tuổi 30.
 - Khuyến khích kết hôn trước tuổi 30.
 - Tăng trách nhiệm đồng giới xã hội với người không muốn kết hôn hoặc kết hôn qua muộn.
- Mức sinh thấp (<2):** Includes provinces like Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đà Nẵng, Đà Nẵng. Incentives include:
 - Giảm thuế thu nhập cá nhân.
 - Miễn giảm đóng góp ích.
 - Hỗ trợ mua, thuê nhà.
 - Tuition fees for higher education.

Source: Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, để lượng đến năm 2030 (theo vnexpress.net)